



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในการจ้างเพื่อปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด อบต.) จำนวน ๑ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (สำนักปลัด อบต.) จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดวันสรรหาและเลือกสรร วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในการนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ผลปรากฏดังนี้

-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด อบต.)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑	นางสาววลัยลักษณ์ ยันตะพันธ์

-พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (สำนักปลัด อบต.)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	สป.๐๓	นางสาวทัศนาวรรณ อรชุน
๒	สป.๐๔	นายปริญญา บุญประมวล
๓	สป.๐๑	นางสาวกาญจนา กล้าดี

พนักงานจ้าง...

-พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (กองช่าง)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	ช.๐๔	นางสาวกฤติยา พลังนา
๒	ช.๐๓	นายชยันต์ยุทธ พลอยปรัชญา
๓	ช.๐๒	นายเจษฎาพร ปลั่งกลาง
๔	ช.๐๑	นางสาวชุติมา วงษ์สุวรรณ


ผู้ที่ประสงค์จะขอทราบคะแนนการสรรหาและเลือกสรร สามารถยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนของตนเอง โดยยื่นต่อประธานกรรมการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน จะสั่งจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับ และที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้มีคุณสมบัติของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ ก.อบต.กำหนด และได้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศที่รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร แต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเช่นเดียวกับประกาศนี้อีกบัญชีการสรรหาและเลือกสรร ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้หรือผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือใช้หลักฐานเท็จในการสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลชิวานอาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีหรือพ้นจากตำแหน่งและยกเลิกสัญญาจ้างได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายพงษ์ สิ้นสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชิวาน